
วันแหงความภาคภูมใิจของฉัน 
 
 วันหนึ่ง ระหวางปงบประมาณ 2550 ฉันไดรับคําสั่งใหทํางานนําเสนอ (Power point) เร่ือง องคกร
ที่มีชีวิตชีวา เพื่อไปนําเสนอความมีชีวิตชีวาของโรงพยาบาลคายสุรนารีใหกับ รพ.และหนวยงาน อ่ืนๆ ใน
การสัมมนาที่ รพ.กรุงเทพราชสีมา จาก พ.อ.หญิงเบญจมาศ  จงอุตสาห (พ.อ.หญิงนิชาภาฯ ในปจจุบัน)  
หรือที่ รพ.คายสุรนารีเรียกกันวา คุณหมอเบญฯ (หรือบางคนอาจเรียกปาเบญฯ)  ซ่ึงขณะนั้นทานดํารง
ตําแหนงเปน ผอ.กองพัฒนาคุณภาพ รพ.คายสุรนารี ควบคูกับ ผอ.กองสูตนิรีเวชกรรม  รพ.คายสุรนารี 
 หลังจากไดรับคําสั่ง และไดรับเนื้อหาท่ีตองใชในการ Present จากคุณหมอเบญฯ เปนที่เรียบรอย
แลวก็เร่ิมลงมือทํา การทํางานเปนไปอยางเรงรีบนิดหนอยเพราะตองตามหาขอมูล จากหนวยงานตางๆ
ภายในโรงพยาบาล และตัวช้ีวัดความสําเร็จของโรงพยาบาลที่เกี่ยวของกับความผาสุกของบุคลากร และทํา
ใหบุคลากรภายในโรงพยาบาลทํางานอยางมีชีวิตชีวา ตามความตองการของทานผูอํานวยการในขณะนั้น 
โดยการติดตอประสานกับหนวยงานตางๆ ในชวงนั้นถือวาไมมีปญหาหรือเปนไปอยางราบรื่น(คอยยังชั่ว)  
ทั้งขอมูลทางดานธุรการ ขอมูลจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย หรืองานดานสงเสริม
สุขภาพ รวมทั้งแผนกประชาสัมพันธ  ทําใหสามารถรวบรวมขอมูลไดครบถวนและมีเนื้อหาที่จะนําเสนอ
ไดอยางครอบคลุม  หลังจากนั้นก็เร่ิมลงมือนําขอมูลลงใน Power Point โดยการทําครั้งนี้คุณหมอเบญฯได
เปนผูวางรูปแบบและควบคุมการผลิตดวยตัวเองเลย ฉันและคุณหมอเบญไดทําและแกไขกันอยูหลายรอบ
กวาจะลงตัว ปรับเปลี่ยนทั้งการวางขอมูล ทั้งรูปแบบการนําเสนอ สีสัน เปนไปตามสไตลคุณหมอเบญ และ
ฉันก็ชอบการทํางานแบบนี้ที่ ผูรับผลงานคอยชี้แจงความตองการของตนเองเพื่อใหไดเนื้อหาและผลงาน
ตามที่ตนเองตองการ หมอเบญฯ คอยบอกคอยสอนและใหคําปรึกษาตลอดการทํางานครั้งนี้ 
 กอนวันนําเสนอหนึ่งวันขอมูลเสร็จเรียบรอยแตในเรื่องรูปแบบยังมีการเปลี่ยนแปลงกันไมลงตัว  มี
การปรับการเคลื่อนไหวใสเพลงใสเอฟเฟก กันใหวุน  แตในที่สุดก็เสร็จตามที่คุณหมอเบญฯวาดภาพไวเปน
อยางดี  คุณหมอเบญฯไดโอกาสซอมการนําเสนอหนึ่งวัน  และในวันนั้นเองก็ไดมีเสียงโทรศัพทดังขึ้น ที่มา
ของสายนั้นมาจากกองการพยาบาลชั้น 6 ซ่ึงในขณะนั้นมี พ.อ.หญิงวัฒนา อ่ิมเงิน หรือที่พวกเราทุกคนเรียก
กันวาพี่ติ๋ม  เปนหัวหนากองการพยาบาล ไดโทร.หาฉันเพื่อใหชวยใสเพลงและเอฟเฟก Power Point ใหเพื่อ
ไปนําเสนองานเดียวกันเดะ แตคนละเรื่อง  พอดี๊พอดีที่ของคุณหมอเบญเสร็จเรียบรอย แตของพี่ติ๋มทํา
เกี่ยวกับความมีชีวิตชีวา และงานที่เกี่ยวของกับพยาบาลและเสนอความตองการที่ รพ.ของเรามีความตองการ
วิชาชีพนี้เพียงไร   เสร็จเรียบรอยดวยดี  และเมื่อถึงวันที่ตองนําเสนอซึ่งมีการนําเสนอในตอนบายของวนันัน้ 
แตตอนเชาคุณหมอเบญและพี่ติ๋มซึ่งมีความสามารถในการนําเสนอเปนทุนเดิมอยูแลวก็ยังซอมการนําเสนอ
เพื่อใหคลองและตรงกับขอมูลที่นําเสนอ เพื่อปองกันการผิดพลาด(ปองกันการหนาแตกนั่นเอง) เพราะการ
นําเสนอครั้งนี้ไมใชการนําเสนอในโรงพยาบาล แตเปนตางถ่ินซึ่งไมใชถ่ินเรา ตองทําใหดีที่สุดเพื่อเปนหนา
เปนตาใหกับโรงพยาบาลคายสุรนารี และเปนการเปดตัววิทยากรมือใหมอีกดวย 



 
พอถึงเวลา 11.00 น. ฉันก็ไดรับอนุญาตใหไปกินขาวเที่ยงกอนใครเพราะวาคราวนี้ไดเปนผูติดตามไปเปน
ผูชวยวิทยากรมือใหมดวย(ดีใจมาก..คร้ังแรกเหมือนกัน ฮาๆๆๆ) สวนทางดานพี่ติ๋มก็มี นองแปว (ดารารัตน
ฯ) เปนเลขาฯผูติดตามดวย แตเนื่องจากคุณหมอเบญฯยังตรวจไมเสร็จ วันนั้นฉันก็ไดเปนพลขับใหกับพี่ติ๋ม 
ดวยอีกงานดวย รถพี่ติ๋มขับนุมสบาย พอไปถึงโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เจาหนาที่ของโรงพยาบาลก็
ไดมาตอนรับและชี้แจงกําหนดการ วาคุณหมอเบญนําเสนอหองไหน พี่ติ๋มนําเสนอหองไหน เตรียม
ไฟลขอมูลที่จะนําเสนอใหกับเจาหนาที่ ซ่ึงแตละหองมีการนําเสนอประมาณ 4 หนวยงาน ฉันอยูชวยคุณ
หมอเบญฯเปดสไลด สวนแปวชวยพี่ติ๋ม  วิทยากรใหมทั้ง 2 ทาน มีความตื่นเตนนิดหนอยแตก็ไมไดเปน
อุปสรรคอะไรเพราะแคนี้ จิ๊บๆ ในการนําแสนอปรากฎวา คุณหมอเบญฯ ของโรงพยาบาลคายสุรนารี ได
นําเสนอเปนคนแรกเลย เร่ิมดวยการเปดตัวแนะนําตัวสวนฉันคอยเปนกําลังใจและเลื่อน Power Point อยู
ขางๆ   คุณหมอเบญฯพูดไดเปนธรรมชาติพูดไปยิ้มไป(หัวเราะไปดวยตามสไตลของคนอารมณดี) และใน
การนําเสนอไดนําวีดีโอที่ โรงพยาบาลคายสุรนารีไดจัดกิจกรรม OD เร่ือง “การอบรมพฤติกรรมบริการ”  
ODในครั้งนั้นฉันก็ไดเขารวมเมื่อตอนเขามาทํางานใหมๆดวย (อิอิ)  ไปนําเสนอซึ่งวีดีโอนี้ใชเพลง “คนลา
ฝน” ของวงคาราบาว เปนเพลงประกอบซึ่งมีจังหวะสนุกสนาน  เปดตัวกอนเปนตอ ดับรัศมีทุกหนวยงาน
ไปเลย เพราะเทาที่ฟงหลังจากที่คุณหมอเบญฯ Present จบ หนวยงานอื่นๆก็ขึ้นพูดตอ แตเนื้อหาของแตละ
คนก็ดีแตการนําเสนอไมคอยสดชื่นเทาคุณหมอเบญฯ เปนการพูดแบบธรรมดา มีมุขบางนิดหนอยแตไม
สนุกสนานเทาฉันจําไดดีเลยแหละ และก็ไดรับคําชมจากผูจัดงานและผูรับฟงดวยวาทําขอมูลมาดีมากเลย   
พอทุกหนวยงานพูดเสร็จ พิธีกรในการก็พูดสรุป  ก็ถือเปนเสร็จสิ้นภารกิจ(เฮอ โลงอก) งานนี้วิทยากรไดรับ
ซองจากการนําเสนองานในครั้งนี้ดวย(อยาพูดเสียงดัง) แตไมคิดไมฝนคุณหมอเบญไดมอบซองนั้นใหกับ
ฉันเพื่อเปนการตอบแทนในการที่ชวยทานทํางานครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดีซ่ึงที่จริงแลวฉันไมไดคิดหรอก
วาจะไดที่ทําเพราะเปนหนาที่ก็เทานั้น แตไดมาก็เปนกําลังใจอีกอยางกับการทํางานที่จะใหเรามีความตั้งใจ
ทํางานมากยิ่งๆขึ้น ถึงจะเปนเงินไมมากก็ถือวาเปนน้ําใจของคุณหมอเบญฯที่มีตอฉัน   หลังจากเสร็จจาก
หองที่คุณหมอนําเสนอก็เดินไปดูที่หองที่พี่ติ๋มเปนผูนําเสนอบาง สวนทางดานพี่ติ๋มกลับไดเปนผูนําเสนอ
ทายๆหนอย แตพอเขาไปก็ไดดูชวงกลางๆของการนําเสนอของพี่ติ๋มพอดี เห็นงานที่ตัวเองทําแลวไดเสนอ
ตอคนมากมายก็รูสึกภูมิใจถึงแมวาจะไมมีใครรูวาเราเปนคนทําก็ตาม พอเสร็จหมอเบญฯก็ไดขอตัวกลับ
กอน สวนฉัน พี่ติ๋มและแปวก็ตามไป เปนอันวาเสร็จภารกิจสําหรับวันนี้ไปไดอยางเรียบรอยหละ 

 จากการรวมกันทํางานในครั้งนี้ก็เปนการสานสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับลูกนอง
อยางฉันใหแนนแฟนมากยิ่งขึ้น ทําใหการทํางานเขาขากันมากขึ้น เมื่อมีการทํางานเปนทีม พูดคุยถึงปญหา
และรวมกันในการแกปญหาก็ทําใหงานประสบผลสําเร็จไปไดดวยดีอยางงานนี้ ถึงฉันจะเปนเพียงลูกจาง 
หรือเจาหนาที่ช้ันผูนอยแตก็รูสึกภูมิใจที่ไดมีผลงานที่ทําใหหนวยงานอยางโรงพยาบาลคายสุรนารีไดไป
สรางชื่อเสียงที่หนวยงานภายนอกไดถึงแมจะไมมีใครรูก็ตาม เหมือนดั่งพระบรมราโชวาทของในหลวง ใน
การพระราชทานเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506.  



http://www.ch7.com /news/news_speech.aspx.  ความวา “การปดทองหลังพระนั้น  เมื่อถึงคราวจําเปนก็
ตองปด  วาที่จริงแลวคนโดยมาก  ไมคอยชอบปดทองหลังพระกันนัก  เพราะนึกวาไมมีใครเห็น  แตถาทุก
คนพากันปดทองแตขางหนา  ไมมีใครปดทองหลังพระเลย  พระจะเปนพระที่งามบริบูรณไมได”  จึงขอฝาก
สําหรับทุกคนวาการทํางานไมใชเพียงตองการโชวใหใครๆรูเพียงอยางเดียวตองมีทั้งผูรับผลงานและผู
ปฏิบัติ ถามีแตผูรับผลงาน  ถาเชนนั้นงานที่ทําก็จะไมสมบูรณ  ก็เหมือนดั่งพระพุทธรูปที่ถูกปดทองเพียงแต
ดานหนาดานเดียวนั่นเอง 
 
          
 


